



๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเปิดให้บริการใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และวัตถุดิบตรายด้านการปศุสัตว์

เรียน ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ และวัตถุดิบตรายด้านการปศุสัตว์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ขั้นตอนการใช้งานระบบรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

๒. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบตรายด้านการปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เปิดให้บริการระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบตรายด้านการปศุสัตว์ (<http://eservice.afvc.dld.go.th/>) เพื่อให้บริการเพื่อออกใบอนุญาต ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน เอกสารรับแจ้ง ใบรับรอง หนังสือรับรอง ใบผ่านการพิจารณา ใบจดทะเบียนรับแจ้งการดำเนินการ ใบแจ้งข้อเท็จจริง อันเกี่ยวกับด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบตรายด้านการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้พัฒนาระบบเพิ่มเติม เพื่อให้บริการได้ด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในส่วนของการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

ในการนี้ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ประกอบการ ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ การชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และวัตถุดิบตรายด้านการปศุสัตว์ ในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบตรายด้านการปศุสัตว์ (<http://eservice.afvc.dld.go.th/>) ในส่วนของการออกใบเสร็จรับเงินทั่วประเทศ จะปรับเปลี่ยนเป็นใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ทดแทนแบบเดิม

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย จักสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ นายกิตติศักดิ์ กลิ่นทอง ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๘-๙๔๘๗-๘๘๘๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระยุทธ สุทธิจักร์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มควบคุมการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์

โทรศัพท์ ๐-๒๑๕๙-๐๔๐๖-๗ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๒๑๕๙-๐๔๐๖-๗ ต่อ ๑๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ afvc.nsw@dld.go.th

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

ขั้นตอนการรับ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

ระบบเดิม

ระบบใหม่





ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบทรายด้านการปศุสัตว์

พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านธนาคารสำหรับส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้ระบบ National Single Window (NSW) เพื่อให้บริการ ได้ด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งผล ถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงกำหนดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. เมื่อผู้ชำระเงิน ชำระเงินตามช่องทางการชำระเงินที่ระบุในใบแจ้งชำระเงินจากระบบ บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบทรายด้านการปศุสัตว์แล้ว กรมปศุสัตว์จะตรวจสอบข้อมูล การรับเงินแต่ละรายการ เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว กรมปศุสัตว์จะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ชำระเงิน ทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบทรายด้านการปศุสัตว์ โดยถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับ ชำระเงินของกรมปศุสัตว์ต่อไป

๒. ผู้ชำระเงินสามารถตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของการชำระเงินในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรวิศ ธานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์